

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า, ห่วงภาวะสงครามกดดันสินทรัพย์เสี่ยง

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า เช่นเดียวกับสกุลเงินและสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ หลังความกังวลต่อความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตก รวมถึงแนวโน้มการสู้รบในประเทศต่างๆ กดดันให้เกิดแรงขายสินทรัพย์เสี่ยง

*ยูโรอ่อนค่าลงในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากนายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) แสดงความเห็นในเชิงระมัดระวังต่อภาวะเศรษฐกิจยูโรโซน

*การตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยของอีซีบีเมื่อวานนี้เป็นไปตามคาด แต่นายดรากีระบุว่า วิกฤติยูเครนเป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจ และทำให้ยูโรร่วงลงประมาณ 0.15% เมื่อคืนนี้ และมีแนวโน้มว่า ยูโรจะร่วงลงราว 0.5% ในสัปดาห์นี้ หลังจากร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 9 เดือน ที่ 1.3333 ดอลลาร์

*ดอลลาร์อ่อนค่าลงมาที่ 102.05 เยน หลังจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 10 ปี ดิ่งลงเมื่อคืนนี้ จากความวิตกเกี่ยวกับความขัดแย้งมากขึ้นในยูเครน และประกาศของรัสเซียที่ห้ามนำเข้าอาหารของชาติตะวันตก

*วานนี้ รัสเซียประกาศห้ามนำเข้าผลไม้, ผัก, เนื้อ, ปลา, นม และผลิตภัณฑ์นมจากสหรัฐ, สหภาพยุโรป, ออสเตรเลีย, แคนาดา และนอร์เวย์ ขณะที่รัสเซียกำลังพิจารณาการห้ามเครื่องบินของสายการบินต่างๆ จากสหภาพยุโรป และสหรัฐ ทำการจอดแวะพักที่รัสเซีย ก่อนไปยังภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

*ประธานาธิบดีบารัค โอบามา อนุมัติให้สหรัฐดำเนินการโจมตีทางอากาศแบบมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มนักรบรัฐอิสลาม ในภาคเหนือของอิรักแล้ว เพื่อเป็นการสกัดความเป็นไปได้ในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

*ตลาดจะรอผลการประชุมนโยบาย ของธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) ในวันนี้ โดยคาดกันว่า บีโอเจจะคงนโยบายเอาไว้ แต่การประเมินภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงของผู้กำหนดนโยบาย อาจจะทำให้เกิดการคาดการณ์ว่า บีโอเจจะผ่อนคลายนโยบายการเงินอีก และอาจจะทำให้เงินอ่อนค่าลงได้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วานนี้ อยู่ที่ 32.252 บาท

*09.53 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.28/30 จาก 32.26/28 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.26/33 จาก 32.26/28 เมื่อวาน
*บาท/ยูโร อยู่ที่ 43.09/21 จาก 43.055 เมื่อวาน
*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.72/77 จาก 102.09 เมื่อวาน
*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3360/62 จาก 1.3362 เมื่อวาน

"บาทเข้านี้อ่อนค่า จากความกังวลในเรื่องของสงคราม ที่ทำให้ตลาดกลับมาเป็น risk off การตอบโต้ของรัสเซียต่อมาตรการคว่ำบาตรจากตะวันตก ถือว่าแรงพอสมควร และน่าจะทำให้ตลาดมี panic ในช่วงนี้ได้" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่า เช่นเดียวกับสกุลเงินและสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ หลังนักลงทุนกลับเข้าถือดอลลาร์ ในฐานะสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากกว่า เนื่องจากกังวลกับความขัดแย้งระหว่างประเทศ ในช่วงนี้

ดิลเลอร์ มองว่า แนวรับที่สำคัญของเงินบาทในวันนี้ จะอยู่ที่ระดับ 32.35

หากหลุดระดับดังกล่าวไป มีโอกาสที่จะอ่อนค่าไปถึง 32.50 แต่เชื่อว่า ตั้งแต่แนวรับ 32.35 เป็นต้นไป โดยเฉพาะถ้าไปใกล้ 32.50 จะมีแรงขายดอลลาร์จากผู้ส่งออก

เข้ามาในตลาดมากขึ้น หลังจากชะลอไปในช่วงที่เงินบาททะลุแนวต้าน 32.00 ไปได้ ส่วนแนวโน้มเงินบาท/ยูโร ในระยะสั้น คาดว่าจะอยู่ในทิศทางอ่อนค่าเช่นกัน

เพราะในช่วงนี้ นักลงทุนมองว่า ยูโร เป็นสกุลเงินที่ปลอดภัย รองจาก ดอลลาร์สหรัฐ

และก่อนหน้านี้ ยูโรเทียบสกุลเงินเอเชีย ก็อ่อนค่ารับข่าวการผ่อนคลายนโยบายของอิตาลี มาพอสมควรแล้ว ทำให้เริ่มกลับมาอยู่ในช่วงฟื้นตัว

โดยคาดว่า บาท/ยูโร ในระยะสั้น จะมีแนวรับที่ 43.30 ส่วนแนวต้าน จะอยู่ที่ 42.90

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้